
 
 

สรุปผลการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๒ - มกราคม 256๓)  

 

         



สรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  
ในรอบ ๖ เดอืน (สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563)   

การประชุมสัญจรกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมกรุงสยาม ชั้น 8 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ฯ 
(สัญจร) โดยได้เสนอความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ได้แก ่

1. ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
2. ทบทวนและวิเคราะห ์
3. กำหนดทิศทางใหม่ 
4. กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
5. และติดตาม/กำกับ/ขับเคลื่อน 
6. แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
7. ทางออกของการบริหารจัดการสาขาวิชา หลักสูตร 
8. คุณภาพของหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  

โดยสรุปประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
1. การหารายได้จากภายนอก มาทดแทนการปิดหลักสูตร  
2. ระเบียบข้อบังคับในการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
3. การเผยแพร่การถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษา

ลดลง”  
4. หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ  
5. ห้องปฏิบัติการครัว ต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
6. ปัญหาและข้อจำกัดในการพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
7. การติดตามหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก สกอ. ซึ่งส่งผลกระทบต่อการยื่นกู้ กยศ. 
8. การจัดอบรมแบบมีค่าใช้จ่าย ต้องหักเข้ามหาวิทยาลัยฯ ค่าสถานที่และสาธารณูปโภคในอัตราที่สูง

เกินไป 
9.  การประชาสัมพันธก์ารเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
10.  การบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
11.  การบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ของหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตร์ 
12.  Career path ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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การประชุมสัญจรกับสภานักศึกษา นายกและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  
           ประชุมสัญจรมีขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมองจากผู้แทนนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ
ในการพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย 
   ประธานสภานักศึกษา ได้แจ้งและรายงานการดำเนินการสำรวจผู้ประสบปัญหาการจราจรด้วย
รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยในซอยพหลโยธิน ๕๕ โดยใช้ Google 
form เพื่อสำรวจความคิดเห็น จำนวนมากกว่า 215 คน  ซึ่งโดยข้อเท็จจริง จะมีจำนวนมากกว่านี้   แต่ส่วน
หนึ่งนักศึกษาไม่กล้าตอบเพราะเกรงว่าต้องระบุชื่อ  อาจมีผลกระทบภายหลัง   ทั้งนี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหา 
ดังนี้ 

1. นักศึกษา/บุคลากรปฏิบัติผิดกฎจราจร โดยขับรถบนทางเท้า ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน๊อค โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากต่างจังหวัดไม่ค่อยออกถนนใหญ่ จะใช้สัญจรจากที่พักมายังมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาทราบดีว่าการขับขี่บนทางเท้าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่เพราะใกล้และสะดวก
กว่าที่จะต้องไปกลับรถที่วงเวียน ทั้งมีความเสี่ยงภัย เสี่ยงชีวิต และทรัพย์สิน มากกว่า 

2. เมื่อทางหน่วยงานของรัฐ นำแท่งเหล็กมาต้ังขวางไว้  ไม่ใช่ขับบนทางเท้า  ส่งผลทำให้นักศึกษาขับย้อนศร 
ลงบนถนนแทน  ซึ่งมีความเสียงสูง  อีกทั้งผิดกฎหมายอยู่ดี    

          ทั้งนี้   นักศึกษา  ได้เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไข ดังนี้ 
1. ขอให้ทางมหาวิทยาลัย  ช่วยสร้างสะพานด้านในรั้วของฌาปนสถานกองทัพอากาศ เชื่อมต่อกับ

ปากซอยพหลโยธิน 55  โดยมีประตูเล็กให้ เปิด-ปิดเป็นเวลา   แต่ติดปัญหา คือ  เป็นพื้นที่ของ
ใคร และจะต้องประสานใคร 

2. เปิดช่องกำแพงหลังอาคารศูนย์บ่มเพาะ  แต่มีปัญหา คือ  ต้องผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล   ไม่ติดถนน
สาธารณะ  และปัจจุบันปิดถาวรแล้ว  เนื่องจากป้องกันการบุกรุก และโจรกรรม 

3. เลี่ยงไปใช้ประตูเหล็กด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าสู่ชุมชนริมคลอง เพื่อต่อไปยังซอยพหลโยธิน 
49/2 แต่มีปัญหา คือระยะทางไกลกว่า  ถนนทางปูนแคบ   ผ่านแหล่งชุมชน   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์ฯ รับเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอที่
ประชุม กบ. ต่อไป 
 ประธานสภานักศึกษา กล่าวถึงปัญหาภายในมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมดังน้ี 

1. ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง วิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ แนะแนวกับโรงเรียนต่าง ๆ มิได้แนะแนวทุก
สาขาวิชา ควรให้มีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนนั้น ๆ จากทุกสาขาวิชาร่วมด้วย / การจัด
กิจกรรม OPEN HOUSE  ได้ผลน้อย  ระยะเวลาน้อยเกินไป 
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2. การเดินทางระหว่างอาคารไกลเกินไป ร้องขอให้มีรถรับส่งในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการรับส่งนักศึกษา 

เช่น ระหว่างอาคารพุทธวิชชาลัย  มายังภายในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ หากต้องเดินด้วยเท้าต้อง
กินเวลาในการเดินทางประมาณ 20-30 นาที เพื่อเรียนในคาบถัดไป  อยากให้มีรถรับส่ง อย่าง ม.
เกษตร 

3. สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน อุปกรณ์สาธารณูปโภค ก๊อกน้ำ  ขาดการดูแล  ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 
4. ขาดไฟส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฯ เพื ่อความปลอดภัยของนักกีฬา และ

นักศึกษาที่ต้องใช้พ้ืนที่ ป้องกันเหตุร้าย 
5. การทำทางม้าลาย ทางเชื่อมจุดต่ออาคาร  จุดที่มีนักศึกษาและรถยนต์พลุกพล่าน เช่น บริเวณร้าน 7-

11 หอพระ  หน้าโรงแรมพระนครแกรนด์วิว  เป็นต้น  
6. การจำกัดความเร็วในการจราจรในมหาวิทยาลัยฯ  อย่างจริงจัง 
7. ปัญหาที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไม่เพียงพอ หากจอดริมถนนจะทำให้การจราจรไม่สะดวก เสนอ

การจัดผัง COVER WAY ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ พื้นที่สัญจร พื้นที่เดินเท้า พื้นที่กิจกรรม เป็นต้น 
8. การกำหนดเวลา และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเตรียมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น นักศึกษา

เลิกเรียนเย็นไม่สามารถอยู่จัดเตรียมกิจกรรมภายในอาคารได้ ติดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีลานกิจกรรมกลางแจ้งเพียงพอ 

9. ขอให้มีแผนผัง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวกของนักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะต้องติดต่อ
ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

10.  ชุมนุม/ชมรม ไม่มีสำนักงาน ไม่สะดวกติดต่อดำเนินกิจกรรม ไม่มีพื้นที่ชัดเจน หรือไม่มีเลยในบาง 
ชุมนุม/ชมรม มีแต่การติดต่อสื ่อสารผ่านช่องทาง LINE ทำให้การบริหารกิจกรรมไม่ประสบ
ความสำเร็จ 

11.  เรื ่องทุนการศึกษา ประธานสภา และนายกองค์การนักศึกษา ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน แต่
กรรมการไม่มีสวัสดิการ ร้องขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน หรือจัด
สวัสดิการอ่ืน ๆ สนับสนุน  ส่งเสริม เอื้ออำนวยให้กำลังใจต่อกลุ่มกรรมการนักศึกษา 

12.  ควรขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียนให้นานขึ้นไปจนถึงก่อนสอบ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาหา
เงิน หรือมีกองทุนเพื่อให้นักศึกษาได้ยืมจ่ายค่าเทอมฉุกเฉิน โดยสามารถใช้คืนภายในภาคการศึกษา
นั้น ๆ  

13.  ควรให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเหมือนเดิม  เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการจัดกิจกรรมว่าใน
ขณะนี้ วันนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมอะไร ส่วนใหญ่มีแต่ FB/WEB/ป้ายไวนิลติดหน้ามหาวิทยาลัย/
กระดาษ A4 ประชาสัมพันธ์ตามเสาอาคาร บอร์ด จอทีวีของ U Channel เปิดวนๆเรื่องเก่า ๆ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 
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การประชุมสัญจรกับโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารใหม่ และแจ้งเรื่องการเสนอขึ้นทะเบียน
ให้อาคาร ๑ เป็นอาคารอนุรักษ์/อาคารมรดก รวมถึงได้สรุปการนำเสนอประเด็นของบุคลากรโรงเรียน มัธยม
สาธิตฯ ดังนี้ 

1. สภามหาวิยาลัยฯ มีมติให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เทียบเท่ารองคณบดีของ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

2. การยกสถานภาพของอาจารย์ บุคลากรประเภทเงินรายได้ ไปสู่ประเภทเงินงบประมาณ เป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างความมั่นคงและสวัสดิการของบุคลากร อาจารย์ที่เป็นเงินรายได้ ยังไม่สามารถเข้าสู่ประเภท
เงินงบประมาณได้ และอาจารย์ประเภทเงินรายได้ค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน
อาจารย์ 

3. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีบุคลากรผู้มีคุณภาพ ทุ่มเทภารกิจ มีความเป็นครู ดูแลและใกล้ชิดกับ
นักเรียนจำนวนจำนวนร่วม ๑,๐๐๐ คน เมื่อเทียบกับจำนวนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

4. อาจารย์ที่จบปริญญาเอกเท่านั้น สามารถสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ 
5. ต้องการให้มีการประสานงานระหว่างวิทยาลัยการฝึกหัดครูและโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ให้มากกว่าน้ี 

เช่นการส่งนักศึกษามาฝึกงาน แต่ก็ต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพด้วย 
6. การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ อาทิ การรับนักศึกษา

ฝึกสอน อาจารย์สังกัดสาธิตฯ มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ก็ได้ แต่หากต้องมีนักศึกษาฝึกสอน การที่จะดูแล
ควบคุมนักศึกษาฝึกสอนได้ต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 

7. มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้างชื่อในวิกฤตช่วงนักศึกษาลด  
8. พัฒนาการของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ดีขึ้นเป็นลำดับ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ 



-๕- 
9. ผลักดันให้อาจารย์ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยี ไม่เน้นวิชาการมากเกินไปซึ่งไม่สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้ตรง ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร สอนให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต 
ประเด็นปัญหาโดยสรุป 

1. การทำผลงานทางวิชาการ อาจารย์จบปริญญาโทของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไม่สามารถทำผลงานทาง
วิชาการได้ ขัดข้องเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน  

2. ขาดการประสานงานกันระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู 
3. ความต้องการสวัสดิการที่นอกเหนือจากประกันสังคม ได้แก่ ต้องการให้มีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้บุตร

หลานที่เรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
4. เงินเดือนของอาจารย์ประเภทเงินรายได้เป็นจำนวนพอดีกับค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เมื่อเงิน

รายได้มีน้อยก็ต้องขึ้นค่าเทอม ส่วนหนึ่งของการปรับตำแหน่ง ควรปรับเป็นเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดความมั่นของ
ของบุคลากรและลดภาระการจ่ายเงินเดือนจากรายได้ของโรงเรียน ซึ่งคุณอัครา แก้วแสง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีอัตราพนักงานงบประมาณ 

5. มีคำถามเกี่ยวกับสถานภาพพนักงานเงินรายได้และพนักงานเงินงบประมาณ ว่าประเภทใดจะมีความ
มั่นคงมากกว่ากัน 

การประชุมสัญจรกับคณะวิทยาการจัดการ  
    ในการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการ
จัดการ สัญจรประชาคมของคณะวิทยาการจัดการได้ร่วมกันเสนอข้อเสนอแนะและร่วมกันอภิปรายโดยสรุป
ประเด็นได้ดังนี ้

๑. การให้ความสำคัญของทุนมนุษย์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑) ความมั่นคงในอาชีพ ปรับข้อบังคับให้ตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม
การจัดการทุนมนุษย์ต่อไป 

๒) จากวิกฤตจำนวนนักศึกษาที่ลดลง สร้างมูลค่าจากพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร สร้างช่ือเสียง สร้างคุณลักษณะของบัณฑิต อย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร มหาวิทยาลัย
มีองค์ประกอบที่พร้อมทุกอย่าง เช่น มีตำแหน่งที่ต้ังที่ดี มีรถไฟฟ้าผ่านหลายสาย    
  ๒. การจัดพื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรี่ ปัจจุบันนักศึกษาที่มาเรียนที่อาคาร 15 ชั้น จะหลบไปยืน
สูบบุหรี่ที่บันไดหนีไฟ ทำให้ควันบุหรี่ลอยเข้าห้องพักอาจารย์ จากประเด็นนี้ มีโครงการในมหาวิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการจัดจุดสูบ คัดกรอง และบำบัดผู้สูบบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายปลอดเหล้าที่จะดำเนินการต่อไป 
  ๓. ความคืบหน้าการขอชดเชยความเหลี่อมล้ำ ร้อยละ ๘  ของเงินเดือนของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในระดับอุดมศึกษา โดยประธานที่ประชุมเครือข่ายสภาคณาจารย์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เป็นประธาน ได้ยื่นหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกที่เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม   ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน 
  ๔. ระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย  ควรมีช่องทางการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และมีผู้ประสานความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรได้รับการคัดกรองผู้ที่มีความประพฤติ มีความน่าเชื่อถือ และมีความไว้วางใจ 
เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า มีความประพฤติไม่เหมาะสม ซึ่งได้แจ้งกับ
ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ   
  ๕. การจำกัดเวลาและคัดกรองนักศึกษาที่ต้องทำงานกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ 
เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกินเวลาที่กำหนด ในขณะเดียวกัน
ก็มี นักศึกษาที่ต้องทำงานกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เสนอให้จัดพื้นที่ส่วนกลางอำนวยความ
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สะดวกในการทำกิจกรรมของนักศึกษา  ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีการรักษาความปลอดภัย และไม่จำกัดเวลา
สำหรับนักศึกษาที่ต้องทำงานกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณี ๆ ไป 
  ๖. เนื่องจากตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ว่างลง 
1 ตำแหน่ง  และมีการประกาศรับสมัคร  แต่ไม่มีคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการสมัคร  มาแล้วครั้งหนึ่ง  
จนต้องมีการประกาศรับสมัครใหม่เป็นครั้งที่ 2 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ  ได้สมัครเข้า
มาเป็นตัวแทนของคณะ   
   7. เสนอพิจารณาประเด็นตำแหน่งผู้บริหารมีข้อจำกัดตามข้อบังคับ ที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วม ในการเป็นคณะกรรมการชุดอื่น ๆ อยากให้ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการทบทวนข้อจำกัดนี้ 
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กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

1. ติดตามการใช้ประโยชน์ ชั้น 2 อาคารมาร์เก็ตเพลส เพื่อให้เกิดโครงการคลาสฝึกโยคะ ทุกวันพุธ 
และกิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกวันศุกร์ เริ ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 -18.00 น.  
ณ บริเวณชั้น 2 ห้องรับประทานอาหารอาจารย์และบุคลากร ศูนย์อาหารพระนครมาร์เก็ตเพรส อาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง” เมื่อวันที่ 13 -14 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิง
บูรณาการ 
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๓. กิจกรรมเคารพ ศพ พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดเบญจม
บพิตรฯ  
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4. กิจกรรมโครงการ “มือสอง สร้างสุข” ในวันที ่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการ “มือสอง สร้างสุข” อาทิ  
  1. สำรวจ ตรวจสอบนักศึกษา และบุคลากรผู้ได้รับผลกระทบ  
  2. จัดกิจกรรม ดนตรี / รับบริจาค เงิน หรือสิ่งของ 
  3. ผลักดันในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อน อาทิ การยืด
ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา และการมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือเบื้องต้น 
   จากมติดังกล่าวจึงได้จัดประชุมคณะทำงานประชุมหารือเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 
2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม Science Learning Space ห้อง 811  อาคาร 8 เพื่อกำหนดวัน 
เวลา รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมหารือ
กัน จึงได้เกิดโครงการ “มือสอง สร้างสุข” กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันเสาร์
ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยมีพันธมิตร ได้แก่ กลุ่มจะเพียร วงเวียนบางเขนแบนด์ กองพัฒนานักศึกษา และ 
ECON HOME 
   รูปแบบกิจกรรม  

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน facebook.com/PNRUToday/, facebook.com/ 
senatePNRU/สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2. ขออนุญาตและขอใช้สถานทีจ่ัดกิจกรรมโครงการ “สองมือ สร้างสุข” เพ่ือผู้ประสบอุทกภัย 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
4. เชิญผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานเพื่อเป็น

เกียรติในกิจกรรม 
5. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนสำรวจบุคลากรและนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบเหตุ

อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งยังสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

6. ยืมอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมผ่านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
7. เชิญนักเรียนศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกิจกรรม 
8. เชิญนักดนตรีกลุ่มวงเวียนบางเขน และนักศกึษาสาขาวิชาดนตรีสากลร่วมจัดกิจกรรม 
9. เชิญนักดนตรีไทยผ่านสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
10. เชิญผู้มีชื่อเสียงได้แก่  

10.1  คุณภาณุวัฒน์  เกื้อกลู   1st runner up Mister United World 2019 
10.2  คุณศิลาศิล  โฉมศร ี   แชมป์กิ๊กดู๋สงครามเพลง 
10.3  คุณปรรัตน์  จำลองชาต ิ อดีตผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง 
      Miss Century 2015 
10.4  คุณชญานนท์  จรัศทอง  นางแบบ 
10.5  คุณอิสระ  เพ็ชรสง   นางแบบ 

จำนวนเงินทุนช่วยเหลือทั้งสิ้น 58,115 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  
• ผู้สมัครเข้าบอรับทุนทั้งสิ้น 17 คน   -  เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 14 คน  

            -  ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน  
              และสละสิทธิ์ จำนวน 1 คน  
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คณะกรรมการผู้พิจารณาสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอทุนเยี่ยวยา ได้แก ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธาน 
2. อาจารย์โรจนี  พิริยะเวชากุล    กรรมการ 
3. อาจารย์พีรพงศ์  บุญฤกษ์    กรรมการ 
4. นางสาวภานุมาศ  ศรีวังราช    กรรมการ 
5. นางสาวอารีย์ รอดดำรงค์    กรรมการและเลขา 

ผลการพิจารณาการให้ทุนช่วยเหลือโครงการ “มือสอง สร้างสุข” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา 
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบทุน

โครงการ “มือสอง สร้างสุข” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและนกัศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่
ใกล้เคียง จำนวน 14 ราย ดงันี ้

1. นายสุพรรณ  แสนทวีสุข   บุคลากรสายสนับสนุน 
2. นางหนูกร  พลเทพ   บุคลากรสายสนับสนุน 
3. นางสาวปราณี  ทีอุทิศ   บุคลากรสายสนับสนุน 
4. นางสาวนิติยา  พงษ์ศาสตร์  บุคลากรสายสนับสนุน 
5. นางสาวปรียานุช วงษ์ขึง  นักศึกษา 
6. นางสาวชณิตา  แป้นใหญ ่  นักศึกษา 
7. นางสาวสุกัญญา บริสุทธิ์   นักศึกษา 
8. นางสาวชลธิชา  บุญเพ็ง   นักศึกษา 
9. นางสาวอมรรัตน์ ศิริบึงชัยชนะ  นักศึกษา 
10. นางสาวจิราภรณ์  พิจารณ์   นักศึกษา 
11. นางสาววิมลสิริ  เข็มเงิน   นักศึกษา 
12. นางสาวสุชาดา  ศรีละมูล   นักศึกษา 
13. นางสาวนฤมล  ทวยทน   นักศึกษา 
14. นางสาวณัฐกฤษตา  ดวงจันทร์  นักศึกษา 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า ความช่วยเหลือนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแก่
ผู้รับทุนในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในครั้งนี้พบว่า ยังมีนักศึกษาที่เรียนดีและมี
ความประพฤติดีอีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 5. กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-๑๓- 
 
 6. กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์
แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์กีรดิษ  สายพัทลุง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ การเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 

 



-๑๔- 

 

 
๗. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  

ตัวแทนสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอาคาร 66 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 
 
         ๘. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้ส่งโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ 
โครงการ รวมเป็นเงิน ๘๓๙,๒๐๐ บาท ได้แก่ 

๑) โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และสัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
คณาจารย์และข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    

๒) โครงการพัฒนาบุคลากร  
๓) โครงการปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ นั้น  

มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า  
๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เห็นควรมอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
๒) กิจกรรมสานสัมพันธ์เห็นควรมอบสำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมร่วมกับงานวันปีใหม่ 

โดยให้ประสานงานช่วยกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสวัสดิการ      
๓) โครงการปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ นั้น ให้ใช้งบประมาณจากสำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ได้ โดยทำหนังสือขออนุญาตและขอสนับสนุนงบประมาณไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรมไป  
 

๙. กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
(รายงานข้อมูลที่เก็บระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) สำรวจออนไลน์ที่ 
http://forms.gle/HBwNckGAgrmSvwnY9 
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน
และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบ
บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่อง สภาพ
และลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2540 นั้น จากการ
สำรวจโดยผ่าน Google Form มีผู้ตอบการสำรวจ 456 คน  ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่า ควรให้มหาวิทยาลัย
ฯ จัดเขตสูบบุหรี่ พร้อมแนะนำสถานที่สำหรับจัดเป็นเขตสูบบุหรี ่
 

http://forms.gle/HBwNckGAgrmSvwnY9


-๑๖- 
 ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาคณาจารย์ฯ ได้
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจนี้ทางเว็บไซต์ของงานสภาคณาจารย์ฯ ที่ 
https://senate.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=343 และ Facebook ของสภาคณาจารย์ฯ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม - วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่สำหรับเขตสูบบุหรี่และดำเนินการแต่งตั้งอย่างเร่งด่วน  พร้อม
จัดสร้างพื้นที่เขตสูบบุหรี่ 
 ๒. สร้างโครงการ “ลด ละ เลิก บุหรี ่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่”  โดยมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ 

 ๓. กำหนดนโยบายหรือมาตรการที่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในกรณีที่พบอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษาสูบบุหรี่ในพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งในกรณีที่ไม่สูบบุหรี่ในเขตพ้ืนที่สูบบุหรี่
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
 

 
 
 

 ๑๐. กิจกรรมการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจราจร
และที่จอดรถบริเวณอาคาร ๘  ผ่านช่องทาง https://forms.gle/Xcnc4YmLNEn9nDkK8 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ดำเนินการสำรวจฯ 
เฉพาะบริเวณอาคาร ๘ เพื่อเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีรถจักรยานยนต์มาจอดในพื้นที่ริมฟุตบาท
ขาวแดงและด้านข้างอาคาร ๘ มีที่จอดรถจักรยานยนต์ที่มีหลังคาเพียงส่วนหนึ่งและมีทางเข้า -ออกสำหรับ
รถจักรยานยนต์เพียงทางเดียว นอกจากนั้นด้านหลังอาคาร ๘ มีที่จอดรถยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาจะพบปัญหา คือ 
รถยนต์จอดบริเวณริมฟุตบาทขาวแดง ตั้งแต่ทางเข้าอาคาร ๘ ส่งผลให้การจราจรสองทางไม่สามารถทำได้หรือ
ถ้าทำได้ก็ต้องขับรถยนต์หลีกกันเอง  
 เพ ื ่อเป ็นการพัฒนามหาว ิทยาลัย และส่งผลต่อภาพลักษณ์อ ันดีของมหาวิทยาลัยซ ึ ่ งเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมไทย ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ มีหน้าที่ ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24 ข้อ ๑  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 หลังจากศึกษาและวิเคราะห์การสำรวจฯ สภาคณาจารย์ฯ จึงให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ  โปรด
ดำเนินการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
 



-๑๗- 
 
 ๒. จัดการจราจรและที่จอดรถบริเวณอาคาร ๘ ดังนี ้
  ๒.๑ จัดการจราจรในรูปแบบเดินรถทางเดียว ตั้งแต่ทางเข้าอาคาร 8 จนถึง ทางออกผ่าน
อาคาร 11 
  ๒.๒ ยกเลิกสัญลักษณ์ขาวแดงฝั่งอาคาร 7 และทำเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ เพื่อรองรับการ
จอดของรถจักรยานยนต์จากอาคาร 15 และอาคาร Market Place 
  ๒.๓ จัดทำไม้กั้นรถอัตโนมัติบริเวณทางเข้าอาคาร 8 และทางออกถนนหลังอาคาร ๑๑ และ
อาคาร ๑๕  
  ๒.๔ เพิ่มทางเข้า-ออก ในพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อาคาร ๘ อีก 1 ทาง เพื่อให้สะดวกใน
การเข้า-ออก  
 ๓. จัดทำบัตรสติกเกอร์ที่จอดรถยนต์ให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เพื่อให้ รปภ. ทราบว่าเป็นรถของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และแบ่งพื้นที่จอดรถยนต์ ให้
ชัดเจนว่า พื้นที่บริเวณไหนเป็นที่จอดรถยนต์ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและของนักศึกษา และพื้นที่
ไหนสำหรับจอดรถยนต์ของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔. จัดทำระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถให้ชัดเจน สำหรับ
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่ทำผิดวินัยจราจร เช่น การล็อคล้อและปรับเป็นเงินขั้นต่ำ 500 บาท 
สำหรับบุคลากรที่จอดรถในที่ห้ามจอด บุคลากรที่จอดรถจักยานยนต์ซ้อนคันและจอดขวางทางเข้า-ออกที่จอด
รถจักรยานยนต์ บุคลากรที่จอดรถไม่ตรงตามช่องจอด และบุคลากรที่นำรถมาจอดค้างคืน 
 ๕. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต/์รถยนต์เพ่ิม และควรมีหลังคา  

๖. จัด รปภ. ดูแลและกำกับการจราจรอย่างจริงจัง พร้อมมีหน้าที่สำหรับ รปภ.ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
 ๗. เนื่องจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมีน้อย สิ่งที่ทำได้อาจจะเป็นอาคารจอดรถ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับรถ
ภายในมหาวิทยาลัย และมีทั้งลิฟต์ ทั้งบันได ในการขึ้นและลงตึกจอดรถ หรือไม่ ถ้าจอดไกล ก็อาจจะมีรถ
รับส่งภายในมหาลัยเพ่ือรองรับบุคลากร 

๘. สร้างโครงการส่งเสริมการมีจิตสำนึกและทัศนคติของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ต้อง
ร่วมมือและยึดปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

๙. จัดทำอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยในอัตรา
ที่เหมาะสม 
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 ๑๑. กิจกรรมสำรวจข้อมูลความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฯ การจัด
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้ให้เอกสารแนบเป็นแบบ Google ใน
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ และผลการ
สำรวจพบว่า ผู้ตอบคำถาม จำนวน 151  คน โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี ้

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    จำนวน  33  คน 
2. วิทยาลัยการฝึกหัดครู     จำนวน  21   คน 
3. คณะวิทยาการจัดการ     จำนวน  11   คน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวน  16   คน 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน  43   คน 
6. สำนักงานอธิการบดี     จำนวน  7   คน 
7. สำนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   จำนวน  3   คน 
8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    จำนวน  1   คน 
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  6   คน 
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา     จำนวน  0  คน 
11. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   จำนวน  0   คน 
12. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ   จำนวน  5   คน 

สถานภาพผู้ตอบ 
1. บุคลากรสายวิชาการ     จำนวน  102  คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุน     จำนวน  45  คน 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวทิยาลัย  
1. สนใจ       จำนวน  127  คน 
2. ไม่สนใจ       จำนวน  22  คน 

ถ้าไม่สะดวกเล่นกีฬาจะมาเชียร ์
1. สมัครเล่นกีฬา      จำนวน  75  คน 
2. กองเชียร์      จำนวน  75  คน 

จำนวนทีมในการแข่งขนั 2 ทีม เลือกได้ 2 ตัวเลือก 
1. สีเขียว       จำนวน  82  คน 
2. สีแดง       จำนวน  63  คน 
3. สีเหลือง       จำนวน  59  คน 
4. สีขาว       จำนวน  27  คน 
5. สีดำ       จำนวน  16  คน 
6. สีชมพ ู       จำนวน  3  คน 
7. สีม่วง       จำนวน  3  คน 
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หากโครงการไม่มีเงินสนับสนุนค่าชุดกีฬา ยังสนใจเข้ารว่มกิจกรรมหรือไม่ 

1. สนใจ พร้อมจ่ายค่าเสื้อด้วยตนเอง    จำนวน  98  คน 
2. สนใจ ไม่พร้อมจ่าย     จำนวน  16  คน 
3. ไม่สนใจ       จำนวน  24  คน 

ช่วงเวลาที่อยากให้จัดกิจกรรม 
1. เดือนมกราคม 2563     จำนวน  51  คน 
2. เดือนกุมภาพันธ์ 2563     จำนวน  53  คน 
3. เดือนมีนาคม 2563     จำนวน  34  คน 

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการจัดกิจกรรม 
1. วันเสาร์ (09.00 - 16.00 น)     จำนวน  52  คน 
2. วันอาทิตย์ (09.00 - 16.00 น)     จำนวน  11  คน 
3. หลังเลิกงาน (16.30 - 19.00 น)    จำนวน  54  คน 

จำนวนวันทีเ่หมาะสมในการจัดกิจกรรม 
1. 1 วัน       จำนวน  93  คน 
2. 2 วัน       จำนวน  28  คน 
3. 3 วัน       จำนวน  12  คน 

ประเภทกีฬาที่อยากให้จัดกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภทกีฬา) 
1. ฟุตบอล       จำนวน  58  คน 
2. ฟุตซอล       จำนวน  33  คน 
3. วอลเล่ย์บอล      จำนวน  53  คน 
4. แชร์บอล      จำนวน  56  คน 
5. กีฬาพ้ืนบ้าน      จำนวน  81  คน 
6. บาสเก็ตบอล      จำนวน  27  คน 
7. กีฬาประเภทลู่-ลาน     จำนวน  28  คน 
8. แบตมินตัน      จำนวน  47  คน 
9. เทเบิลเทนนิส      จำนวน  19  คน 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. ควรจัดเพื่อสร้างสานสัมพันธ ์
2. อยากให้มีสนับสนุนอย่างจริงจังและทำให้ตอ่เนื่องเพ่ือคัดตัวนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา สกอ 

และจะทำให้เชือ่มความสัมพันธ์ในหน่วยงานกันมากขึ้น 
3. หากไม่พร้อมให้งบสนับสนุนก็ไม่ควรจัด หรอืจัดกิจกรรมแบบที่ไม่ต้องใช้งบ จะได้ไม่เดือดร้อน

ผู้เกี่ยวข้อง 
4. ควรจัดรอบคดัเลือกก่อนจัดวันชิงชัย 
5. ควรมีถ้วย และสปอนเซอร์ สนับสนุน 
6. ควรมีเพราะบุคลากรจะได้มคีวามสัมพันธ์ได้รู้จักกันและได้ผ่อนคลายและเพ่ือความนุกสนานเป็น

กิจกรรมควรจดัทุกป ี
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7. จัดเลยครับ ผมพร้อมแล้ว 
8. ควรให้นักศึกษาตอบด้วยนะคะได้มองว่า คิดอะไรกันบ้าง 
9. จัดก็ดีครับเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย 
10. ควรจัดให้ทุกทา่นมาร่วมกันเพื่อความสามัคคีของเราชาวพระนคร 
11. ควรมีช่วงเวลาให้รู้จักกันครับ 

 
กำหนดการจดัการแข่งขนั 

กีฬาบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2563  
กิจกรรม “PNRU Family Day” ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 
ณ ศูนย์กีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

....................................... 
 

เวลา 12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 13.00 - 13.30 น.  พิธีเปิดกิจกรรม (ระหว่าง 2 สี) 
เวลา 13.30 - 14.30 น.  การแข่งขันวอลเลย์บอล (ศูนย์กีฬา) 
เวลา 14.30 - 15.00 น.  พักการแข่งขัน 
เวลา 15.00 - 16.00 น.  การแข่งขันแชร์บอล (ศูนย์กฬีา) 
     การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ชักเย่อ” (ศูนย์กีฬา) 
     การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “วิ่งเปรี้ยว” (ศูนย์กฬีา) 
     การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “วิ่ง 3 ขา” (ศูนย์กฬีา) 
เวลา 16.00 - 16.30 น.  พักการแข่งขัน 
เวลา 16.30 - 17.30 น.  การแข่งขันฟุตซอลชาย (ลานกีฬาอเนกประสงค์) 
เวลา 17.30 - 18.00 น.  มอบรางวัล 
เวลา 18.00 - 19.00 น.  พิธีปิด และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
     บุฟเฟต์ กว๋ยเต๋ียว 

ณ (ลานกีฬาอเนกประสงค์) 
 
     1๒. กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลเชิงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 แห่ง และด้านอ่ืน ๆ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00–16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ เข้าร่วม
สัมมนาดังกล่าว 
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    1๓. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ  ดังนี ้
          - ปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
          - ปัญหาที่ร้องเรียนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้แก ่
   1. ร้องเรียนการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยประพฤติมิชอบ  

2. การร้องเรียนการบริหารงาน การออกระเบียบข้อบังคับมิชอบตามกฎหมาย การใช้
งบประมาณผิดพลาด 

3. ปัญหาการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหาร ที่การสรรหาไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการสรรหาและผู้รับ
การสรรหา ต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือกรณีบุคคลที่ได้รับการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นต้น 

4. ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  และหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน  

   5. การขอความเป็นธรรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
6. เรื่องร้องเรียนที่ได้มาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
7. ความขัดแย้งในสภามหาวิทยาลัย การสรรหา การเสนอชื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         ทั้งนี้   มีประเด็นปัญหาที่เป็นคำถามเกี่ยวกับ 

1. จำนวนกรรมการตามโครงสร้างของกรรมการสภาสถาบันฯ มีสัดส่วนที่
เหมาะสมหรือไม ่

2. อำนาจ และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเหมาะสมหรือไม่  
3. วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความเหมาะสมหรือไม่  
4. ระยะเวลาในการรักษาการอธิการบดี ที่ถูกต้อง  ควรเป็นเท่าใด (ปกติไม่ควร

เกิน 180 วัน ต่อได้อีก 1 ครั้งไม่เกิน 90 วัน )  ซึ่งหลาย ๆ สถาบันไม่มี
ความชัดเจน 

5. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น ไม่มีผู้กำกับดูแล  
6. การกำหนดอายุ และคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย 
7. การประเมินการปฏิบัติงานของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 1๔. กิจกรรม “ชาวหอสุข สนุก สดใส ต้อนรับปีใหม่ 2563” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2563 ณ อาคารหอพักพระนครนิเทศ 2 โดยสภาคณาจารย์ฯ อนุเคราะห์รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
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 ๑๕. กิจกรรมปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓  สภาคณาจารย์ฯ ได้มอบรางวัลของขวัญปีใหม่ จำนวน ๒ 
รางวัล  
 ๑๖. กิจกรรมการช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในงานศพ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  14,700  บาท  
 
เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 1. ประเด็นแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้แทนสภาและองค์การนักศึกษาจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน ๑๕ เรื่อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณในระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้แก ่ 

๑. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยรถมอเตอร์ไซด์ของบุคลากรและนักศึกษา ที่
ได้รับผลกระทบการสัญจรไปยังซอยพหลโยธิน 52 จากแบบสอบถามโดยภาคนักศึกษา เสนอ 2 วิธีการ
แก้ปัญหา 

1.1 การสร้างสะพานด้านในรั้วของฌาปนสถานกองทัพอากาศ เชื่อมต่อกับปากซอย
พหลโยธิน 55  โดยมีประตูเล็กให้ เปิด-ปิดเป็นเวลา  แต่ติดปัญหา คือ เป็นพื้นที่ของใคร และจะต้องประสาน
ใคร 

1.2 เสนเปิดช่องกำแพงหลังอาคารศูนย์บ่มเพาะ  แต่มีปัญหา คือ  ต้องผ่านพื้นที่ส่วน
บุคคล ไม่ติดถนนสาธารณะ และปัจจุบันปิดถาวรแล้ว  เนื่องจากป้องกันการบุกรุก และโจรกรรม 

๒. การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ควรให้มีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนนั้น ๆ จาก
ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วม และเพิ่มระยะเวลาจัดมากกว่า 1 วัน 

๓. เสนอให้มีรถรับส่งในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการรับส่งนักศึกษา เช่น ระหว่างอาคารพุทธ
วิชชาลัย  มายังภายในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ  

๔. สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน อุปกรณ์สาธารณูปโภค ก๊อกน้ำ  ขาดการดูแล  ชำรุด ไม่
พร้อมใช้งาน 

1. ขาดไฟส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล 
2. การทำทางม้าลาย ทางเชื่อมจุดต่ออาคาร  
3. การจำกัดความเร็วในการจราจรในมหาวิทยาลัยฯ  อย่างจริงจัง 

๕. ปัญหาที ่จอดรถยนต์และมอเตอร ์ไซค ์ไม ่เพ ียงพอ เสนอการจัดผ ัง COVER WAY 
ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ พื้นที่สัญจร พื้นที่เดินเท้า พื้นที่กิจกรรม เป็นต้น 
 ๖. การกำหนดเวลา และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเตรียมกิจกรรมของนักศึกษา  
แผนผัง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
 ๗. ชุมนุม/ชมรม ไม่มีสำนักงาน ไม่สะดวกติดต่อดำเนินกิจกรรม ไม่มีพื้นที่ชัดเจน  

๘. เรื่องทุนการศึกษา ให้กำลังใจต่อกลุ่มกรรมการนักศึกษา 
 ๙. ควรขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียนให้นานขึ้นไปจนถึงก่อนสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้มี
เวลาหาเงินหรือมีกองทุนเพื่อให้นักศึกษาได้ยืมจ่ายค่าเทอมฉุกเฉินโดยสามารถใช้คืนภายในภาคการศึกษานั้นๆ  
ควรให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเหมือนเดิม   
  ๑๐. จอทีวี เปิดวนๆ เรื่องเก่าๆ ไม่มีประโยชน์ สิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 



-๒๓- 
 
  ๒. ขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/
2563 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 256๓ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 

1.  การจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติมอบผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี หารือกับปรธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อศึกษา
ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการและเชิญหน่วยงานที่จัดเรื่องโครงการรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่เขตสูบบุหรี ่ 

2.  การจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติ 
1) เห็นชอบเรื ่องการจัดการการจราจรและพื ้นที ่สำหรับการจอดรถภายใน

มหาวิทยาลัย โดยพิจารณากำหนดมาตรการการจอดรถและการผ่านเข้าออกในมหาวิทยาลัย 
2) มอบกองอาคาสถานที ่และสิ ่งแวดล้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการ

ตามลำดับก่อนหลัง 
3) มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการติดสติก

เกอร ์สำหรับรถของบุคลากรหรือนักศึกษาที่จอดในมหาวิทยาลัย 
3.  ชี้แจงค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/สายสนับสนุน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ 

0.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
 มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติ มอบสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ศึกษาข้อมูลการทำประกันสุขภาพแบบหมู่เพิ ่มเติมและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

4.  ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าสอนหลักสูตร กศ.พบ.ล่าช้าเกินสมควร 
มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติ มอบสภา

คณาจารย์และข้าราชการประสานและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย 
5.  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมต ิ

1) มอบหัวหน้าทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์กระบวนการประเมินค่างานเพื่อกำหนด
ระดับตำแหน่งของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

2) มอบกองบริหารงานบุคคลดำเนินการตามแผนการดำเนินงานต่อไป 
6.  รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

และข้อเสนอแนะ  
 มติที่ประชุมจากรายงานการประชุม เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติ มอบสภาคณาจารย์

สรุปประเด็นปัญหาโดยจำแนกเป็นหมวดหมู ่หรือเป็นกลุ ่มตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

๓. ขอเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/2563 วันที่ ๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 256๓ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก ่

  เรื ่องที่ ๑ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของร่างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ...... 

๑. ประธานสภาคณาจารย์ฯ ให้ข้อสังเกตแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  ๑. กระบวนการสื ่อสารเกี ่ยวกับร่างมาตรฐานฯ นี ้ จากคณะไปยังคณาจารย์ 
ดำเนินการแตกต่างกันในแต่ละคณะ  ดังนี ้
   ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ฯ   จัดส่งไฟล์ร่างมาตรฐานฯ ให้อาจารย์ในคณะผ่าน
ทางอีเมลและให้ศึกษาและข้อเสนอแนะกลับมาทางอีเมล นอกจากนั ้นคณบดีประชุมประธาน
สาขาวิชาและให้สื่อสารกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและส่งข้อเสนอแนะกลับมายังประธานสาขาวิชา 
เพื่อให้ประธานสาขาวิชารวบรวมเสนอต่อคณบด ี
   ๑.๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์ในคณะ 
   ๑.๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดส่งไฟล์ร่างมาตรฐานฯ ให้อาจารย์ในคณะผ่าน
ทางไลน์และเอกสาร และให้ข้อเสนอแนะกลับมายังคณะ 
   ๑.๔ วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดส่งร่างมาตรฐานฯ ให้อาจารย์ในคณะ และให้
ข้อเสนอแนะกลับมายังคณะ 
   ๑.๕ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ในคณะ โดยแจกร่าง
มาตรฐานฯ หน้าห้องประชุม 
  ๒. แต่ละคณะมีวิธีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณาจารย์อย่างไร  
  ๓. ประเด็นที่ออกแบบในหัวข้อภาระงาน การกำหนดตัวชี้วัด และระดับการให้
คะแนนนั้น มีกระบวนการออกแบบมาอย่างไร 
 

  ๒. ประธานสภาคณาจารย์ฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่างมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการฯ ใหม่ 
 

เรื่องที่ ๒ บทบาทของสภาคณาจารย์ฯ ต่อสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ประธานสภาคณาจารย์ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี้   

แนวทางการดำเนินงานที่เสนอ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๑. ควรรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ ่นละออง
ขนาดเล ็ก  PM 2.5 ให ้ก ับน ักศ ึกษาและบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื ่อช่วยป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจจากมลพิษและเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019 

๑. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพฯ ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน แจก
หน้ากากอนามัย ในงาน GE Day 
 
 

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในเรื่องฝุ่นละอองพิษ PM 
2.5 และเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ เช่น 
     ๒.๑ จัดทำปา้ย infographic การใช้หน้ากากอนามัย 

๒. มหาว ิทยาล ัยจ ัดทำประกาศ  เร ื ่ อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคจากไวรัสโคโรนา (2019-nCov) 



-๒๕- 
แนวทางการดำเนินงานที่เสนอ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

     ๒.๒ จัดป้ายแสดงตัวเลขค่า PM 2.5 ผ่านจอทีวีหรือ
หน้าเว็บมหาวิทยาลัย    
๓. นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เช ่น โรงแรม สนามบิน   ท ี ่มี
นักท่องเที ่ยวชาวจีนจำนวนมาก  ทำให้นักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรต้องมีมาตรการให้นักศึกษากลับมาฝึกประสบการณ์
ว ิ ชาช ีพ /สหก ิจศ ึกษาในมหาว ิทยาล ัยหร ือสถาน
ประกอบการอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานครบตามจำนวน
ชั่วโมง 

 

๔. จัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำภายในมหาวิทยาลัย  
(ระยะยาว) 

 

๕. เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(ระยะยาว) 

 

  
เรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1. ขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำ
วิจัยฯ ตามที่มีผู้ยื่นเรื่องผ่านสภาคณาจารย ์
   2. ขอให้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ยังไม่มีการบรรจุเรื่องที่ร้องขอให้ตรวจสอบเข้าที่ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามที่มีผู้ยื่นเรื่องผ่านสภาคณาจารยฯ์ 
  3. ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4. ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจราจรและที่จอดรถบริเวณอาคาร 8 ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 12/2563 วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. การอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั ้งที่ 
16/2562 วาระ 3.9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ฯ ตามที่มี
ผู้ยื่นเรื่องผ่านสภาคณาจารยฯ์ 

6. ขอผลการประเมินผลการสอน ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใน
รูปแบบลายลักษณ์อักษร ตามที่มีผู้ยื่นเรื่องผ่านสภาคณาจารย์ฯ 

7. ขอผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู ้ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ตามที่มีผู้ยื่นเรื่องผ่านสภาคณาจารย์ฯ 

8. สรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ในรอบ 6 เดือน (กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 
2562)  

9. สรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สัญจร  
10. สรุปผลการดำเนินการโครงการ “มือสอง สร้างสุข” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาเขต

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

สถานที่ตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
  ได้รับอนุญาตให้ได้รับการจัดสรรให้มีสำนักงานสภาคณาจารย์ฯ ตั้งอยู่ ชั ้น 5 อาคารเรียนและ
อำนวยการ (อาคาร 4 เดิม) นั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกครุภัณฑ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัสดุและงาน
อาคารสถานที่ เพื่อคัดแยกครุภัณฑ์ตัวใหม่ที่ยังไม่มีเจ้าของ ได้แก่  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 
ชุด  ชุดโซฟายาว 2 ตัว พร้อมโต๊ะ 1 ตัว ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้  ห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อม
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชนิดแขวน ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ไฟฟ้า
ส่องสว่าง เครื ่องปรับอากาศ ระบบน้ำปประปาสำหรับซักล้าง แต่ยังขาด โทรศัพท์ภายใน สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 
 

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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